



โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๐)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ระบบการระบายน้ำในกรณีที่ฝนตกเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากจนเกิดน้ำท่วมขัง และปัญหาการจราจรบนถนนพระราม ๖ ด้านหน้าโรงเรียน

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอีโคสคูล

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มุ่งมั่นการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะภาษาไทยในระดับสากล ความเป็นไทย บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์ คือ ลูกสามเสน เรียนดี มีน้ำใจ

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนมีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการจัดทำรูปแบบบูรณาการการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ การจัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การจัดทำเป็นรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน การจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีความชัดเจนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อจะผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน การจัดการกระบวนการเรียนรู้สร้างความยั่งยืนให้แก่นักเรียน ดำเนินการโดยการใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ และการนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน



โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแบบสถานที่ปฏิบัติจริงและส่วนจำลอง สวนหย่อมไม้ดอก ไม้ประดับ ส่วนจำลองเสมือนจริงป่าชายเลน และการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเหมาะสมกับการเรียนรู้และพักผ่อน

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง (Energy Mind Award) โดยโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว้เป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการในทุก ๆ ปีการศึกษา

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่ นักเรียน คือ การจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ของการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับรางวัลจากการดำเนินงานมาตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนพร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การไฟฟ้านครหลวง ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง บุคลากร นักเรียน สำนักงานเขตพญาไท และชุมชนรอบข้าง

